



Mae Fah Luang University

The Center for Learning Resources and Educational Media

Title :	13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ใจวันชัย, ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 หน้า 10
Date :	เดือนตุลาคม 2554

13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รักษาฟันฟรีผู้ยากไร้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลรักษาเด็กยากจนและผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วไปได้ ดำเนินการโดยทันตบุคลากรและทันตแพทย์อาสาจากทั่วประเทศ โดยระยะแรกได้กำหนดพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อออกหน่วยให้บริการในงานถอนฟัน อุดฟัน ซุดหินปูน ตลอดจนโรคต่างๆ ในช่องปาก ให้ความรู้ด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้งบประมาณดำเนินงานเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งสิ้น

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหรือร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7652

ร่วมพัฒนาครูในชนบท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการทำรูปแบบในการพัฒนาครูชนบท เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2551

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ได้กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะยังคงเดินทางที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนต่างๆ ต่อไป เนื่องจากได้พิสูจน์แล้วว่า การพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการสอนโดยตรงนั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิพัฒนาครูชนบท" ขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว"

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 โรงเรียน โดยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูไปแล้วได้กว่า 40 โรงเรียน สร้าง "สวนสมุนไพร" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้ง "สวนสมุนไพร" ขึ้นโดยใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในชนบท โดยจัดแสดงพันธุ์พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหรือสมุนไพรหายาก โดยจัดแสดงกลางแจ้งกว่า 20 ไร่ จัดเส้นทางเดินให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอเข้าชมสวนสมุนไพรที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7082

13 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รักษาฟันฟรีผู้ยากไร้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลรักษาเด็กยากจนและผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วไปได้ ดำเนินการโดยทันตบุคลากรและทันตแพทย์อาสาจากทั่วประเทศ โดยระยะแรกได้กำหนดพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อออกหน่วยให้บริการในงานถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ตลอดจนโรคต่างๆ ในช่องปาก ให้ความรู้ด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้งบประมาณดำเนินงานเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งสิ้น

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหรือร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7652

ร่วมพัฒนาครูในชนบท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการทำรูปแบบในการพัฒนาครูชนบท เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2551

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนต่างๆ ต่อไป เนื่องจากได้พิสูจน์แล้วว่า การพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการสอนโดยตรงนั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิพัฒนาครูชนบท” ขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว”

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2552 ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในการพัฒนาครูชนบทด้วยการใช้สื่อ โดยพัฒนาครูชนบทและชุมชนโดยรอบด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผลสำเร็จซึ่งขณะนี้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูในระยะยาวต่อไปและปัจจุบันสามารถให้การพัฒนาครูไปแล้วได้กว่า 400 คน

สร้าง “สวนสมุนไพร” เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้าง “สวนสมุนไพร” ขึ้นโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคต่างๆ หรือ สมุนไพรเพื่อบำรุงระบบการทำงานของร่างกาย โดยจัดแสดงในรูปของอุทยานการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ใช้พื้นที่ราว 20 ไร่ จัดเส้นทางเดินให้มีความสะดวกและความสวยงามซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าชมที่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7082